

Số: 193 /BC-UBND

Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO

Về việc trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện nội dung Báo cáo số 51/BC-HĐND ngày 21/11/2016 của HĐND tỉnh Cà Mau về việc tổng hợp ý kiến của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa IX, Ủy ban nhân dân tỉnh xin trả lời như sau:

1. Câu hỏi: *Cử tri xã Trí Lục, huyện Thới Bình, cử tri xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước và cử tri xã Phú Tân, huyện Phú Tân phản ánh: Trong những tháng đầu năm 2016, UBND tỉnh đã công bố thiên tai cấp độ 2 trên địa bàn tỉnh do nắng hạn, xâm nhập mặn, người dân nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại rất nhiều và đã được hướng dẫn kê khai thiệt hại, nhưng đến nay chưa được nhận kinh phí hỗ trợ do vướng mắc về thủ tục. Cử tri đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xin ý kiến Trung ương xem xét, tạo điều kiện thuận lợi về hồ sơ, thủ tục để người dân được hỗ trợ phần kinh phí này để đầu tư sản xuất.*

Trả lời: Qua khai báo của người dân, có trên 125.000 hộ, với diện tích khoảng 158.000 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (trong đó tôm nuôi trên 155.000 ha). Tuy nhiên, theo quy định của Thông tư số 05/VBHN-BTC ngày 09/02/2015 của Bộ Tài chính thì không có hộ nào đủ điều kiện để được xem xét hỗ trợ thiệt hại do không thực hiện “kê khai sản xuất ban đầu”. Trước tình hình đó, để tạo điều kiện cho người dân bị thiệt hại do thiên tai được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo theo hướng mở so với quy định của Thông tư số 05/VBHN-BTC; cụ thể: Trường hợp hộ dân bị thiệt hại không “Đăng ký kê khai sản xuất ban đầu”, thì phải có chứng từ khác chứng minh đã có sản xuất như: hóa đơn, chứng từ mua giống, mua thức ăn; đồng thời, đã kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh quy định về điều kiện hỗ trợ.

Sau đó, Bộ Tài chính có Công văn số 16620/BTC-NSNN ngày 22/11/2016 hướng dẫn người dân phải có “Đăng ký kê khai sản xuất ban đầu” hoặc có chứng từ khác chứng minh đã có sản xuất như: hóa đơn, chứng từ mua giống, mua thức ăn để đảm bảo việc hỗ trợ cho người dân đúng đối tượng, đúng chế độ, tránh hiện tượng khai khống diện tích, kê khống mức độ thiệt hại để trục lợi. Như vậy, theo văn bản trả lời của Bộ Tài chính thì tất cả các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị thiệt hại thời gian qua đều không đủ điều kiện được hỗ trợ. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền địa phương rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định để được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước khi có thiệt hại do thiên tai.

2. Câu hỏi: *Cử tri xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển:*

a) *Đề nghị tỉnh nghiên cứu, có kế hoạch nạo vét cửa biển Vàm Xoáy vì hiện nay cửa biển bị bồi lấp, ảnh hưởng đến việc ra, vào khai thác hải sản của bà con ngư dân; triển khai làm bờ kè khu vực cửa biển Vàm Xoáy để Nhân dân khu vực cửa biển yên tâm sinh sống.*

Trả lời: Việc nạo vét cửa biển Vàm Xoáy, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển đã được UBND tỉnh thống nhất giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập Báo cáo đề xuất chủ trương để thực hiện đầu tư (tại Công văn số 4538/UBND-XD ngày 26/8/2015). Tuy nhiên, cửa biển Vàm Xoáy là khu vực bị sạt lở rất nghiêm trọng, cần phải tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học và lấy ý kiến của người dân sống tại khu vực cửa biển Vàm Xoáy nhằm thực hiện có hiệu quả tránh gây sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn sau khi nạo vét. Do đó, vấn đề kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh xin tiếp thu và tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị dự án khả thi để sớm tổ chức thực hiện.

b) *Chủ trương của tỉnh là không cho khai thác cát ven biển, tuy nhiên hiện nay Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Công Lý khai thác cát biển đưa vào san lấp mặt bằng xây dựng khu du lịch với quy mô lớn, nhưng các cơ quan chức năng chưa có biện pháp xử lý. Đề nghị tỉnh trả lời về thực trạng nêu trên để cử tri được rõ.*

Trả lời: UBND tỉnh đã chủ trương cho Công ty Công lý thực hiện dự án Đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở Khai Long tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Dự án đã được Công ty Công Lý triển khai thực hiện từ tháng 1 năm 2016, hiện Công ty Công Lý đã đầu tư xây dựng được 1.800m (còn khoảng 1.087m Công ty đang triển khai thực hiện). Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, trong quá trình thực hiện dự án Công ty Công Lý có khai thác sử dụng cát trong khu vực đất đã được nhà nước cho thuê, nhưng không phải để mua bán mà đắp trở lại chân bờ kè chống sạt lở khu vực đã được xây dựng. Mặt khác, theo đánh giá của Đoàn kiểm tra (do Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập) dự án bước đầu đã mang lại hiệu quả, hạn chế được hiện tượng sạt lở khu vực và có hiện tượng tạo bãi.

Theo quy định tại Điều 64 của Luật khoáng sản năm 2010 thì việc khai thác cát sử dụng cho công trình tại chỗ là được phép nếu có sự đồng ý của cơ quan chức năng (Theo kết quả làm việc của các cơ quan chức năng với Công ty Công Lý, Công ty giải trình do tính cấp bách của việc xây dựng bờ kè để kịp thời khắc phục, phòng chống sạt lở, nhất là trong mùa mưa bão, nên Công ty Công Lý chưa kịp thực hiện việc đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định).

Về vấn đề trên, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, hướng dẫn Công ty Công Lý lập hồ sơ thủ tục khai thác cát theo đúng quy định và tham mưu đề xuất UBND tỉnh để xem xét, xử lý những vấn đề còn tồn tại theo đúng quy định.

c) *Năm 1998, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Đất Mũi có làm hợp đồng khoán bảo vệ rừng và trồng rừng với 213 hộ dân, tỷ lệ phân chia 7/3 (hộ dân 7, Hạt Kiểm lâm 3), thời gian 15 năm. Tháng 7/2003, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Đất Mũi thành Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.*

Tháng 12/2012, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau được công nhận là Khu Ramsar của thế giới, do đó 213 hộ dân sống trong khu vực trên không được khai thác cây rừng. Năm 2013, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau yêu cầu thanh lý hợp đồng và có chủ trương tiếp tục làm hợp đồng thuê khoán bảo vệ rừng đối với 213 hộ dân, thời hạn 05 năm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, còn một số hộ dân không đồng ý với thời hạn hợp đồng trên, xin được hợp đồng lâu dài để ổn định sản xuất, đồng thời đã làm đơn kiến nghị gửi các ngành chức năng của tỉnh nhưng đến nay chưa được trả lời thỏa đáng. Đề nghị tỉnh có giải pháp, trả lời cử tri rõ.

Trả lời: Năm 1998, có 213 hộ dân được Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Đất Mũi, nay là Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau ký hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp theo Nghị định số 01/CP ngày 04/01/1995 của Chính phủ, thời hạn hợp đồng 15 năm. Đến tháng 12/2013, hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp đã hết hạn, hộ dân phải thực hiện thanh lý hợp đồng và giao trả đất cho Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau quản lý. Tuy nhiên, để tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho các hộ dân khi hợp đồng khoán quản lý bảo vệ rừng hết hạn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau xây dựng phương án thuê quản lý, bảo vệ rừng theo Khoản 6, Điều 44, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Đến nay, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã triển khai ký kết hợp đồng với 90/213 hộ dân theo phương án được duyệt. Đối với thời gian hợp đồng, theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 3, Thông tư liên tịch số 80/2013/TTLT-BTC-BNN ngày 14/6/2013 thì thời gian hợp đồng khoán quản lý bảo vệ rừng nhiều nhất là 05 năm. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các hộ dân còn lại thực hiện thời gian hợp đồng theo đúng quy định; yêu cầu Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng nghiên cứu đề xuất phương án ổn định của các hộ dân, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Câu hỏi: Cử tri xã Tân Ân Tây và cử tri xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển kiến nghị UBND tỉnh sớm xem xét đầu tư cầu Đường Kéo để nối tuyến đường được ô tô về trung tâm xã Tam Giang Tây.

Trả lời: Việc đầu tư cầu Đường Kéo để nối tuyến đường được ô tô về trung tâm xã Tam Giang Tây theo nội dung phản ánh của cử tri là cần thiết. Trong điều kiện hiện nay ngân sách tỉnh đang khó khăn, UBND tỉnh sẽ từng bước xem xét bố trí vốn đầu tư xây dựng cầu khi có điều kiện. Trước mắt, giao UBND huyện Ngọc Hiển tổ chức xây dựng phà để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

4. Câu hỏi: Cử tri thị trấn Rạch Gốc, cử tri xã Viên An, cử tri xã Viên An Đông và cử tri xã Đất Mũi kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho người dân được cất nhà hai bên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Trả lời: Phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ dọc hai bên đường dùng để đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và một số văn bản khác có liên quan thuộc lĩnh vực xây dựng, đất đai..., thì phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ không được phép xây cất nhà, công trình.

Yêu cầu UBND huyện Ngọc Hiển, UBND các xã nơi tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân nắm, thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước, không xây dựng công trình trái phép trên phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

5. Câu hỏi: Cử tri xã Đông Thới, huyện Cái Nước:

a) Ủy ban nhân tỉnh cần kiến nghị Trung ương xem xét nâng mức hỗ trợ chính sách cho đối tượng thương binh vì hiện nay mức hỗ trợ chính sách hàng tháng thấp so với mức sống; mặt khác, phần lớn thương binh đều mất khả năng lao động, lại thường xuyên bị đau yếu, bệnh tật nên mức hỗ trợ như hiện nay là không đảm bảo.

Trả lời: Những năm qua, thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng của Chính phủ đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Tuy nhiên, do chỉ số giá tiêu dùng tăng nên đã ảnh hưởng đến đời sống của người có công và gia đình người có công. Hiện nay, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ là 1.318.000 đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh xin chia sẻ với các cử tri là đối tượng người có công với cách mạng nói chung và đối tượng thương binh nói riêng về mức hỗ trợ chính sách hàng tháng thấp so với mức sống. Để góp phần cải thiện đời sống của người có công với cách mạng, trong những điều kiện phù hợp, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau sẽ có những kiến nghị, đề xuất với Chính phủ về việc tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

b) Tỉnh cần xem xét việc các nhà sản xuất và điểm phân phối các mặt hàng quần áo, dày dép thể thao kể cả các mặt hàng khác có in các loại cờ; theo quan sát của Nhân dân, có một số loại cờ giống như cờ chế độ cũ. Kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra lại các vấn đề trên, vì hiện nay các thể lực thù địch luôn tìm cách chống phá chế độ ta, nếu phát hiện có kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh.

Trả lời: Hiện nay, trong nước có nhiều loại quần áo, dày dép thể thao có in các logo là nhãn hàng, cờ của nước ngoài được bày bán ở nhiều nơi; từ đó có thể dễ gây nhầm lẫn giống như cờ chế độ cũ; việc này ngành công thương đã tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát, đến nay chưa phát hiện vụ việc in cờ chế độ cũ trên quần áo, dày dép thể thao, kể cả các sản phẩm khác theo phản ánh của cử tri. Nếu cử tri có phát hiện thì báo ngay đến cơ quan chức năng để khẩn trương xử lý theo quy định. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo ngành công thương và các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, trường hợp phát hiện vi phạm đúng như ý kiến phản ánh của cử tri sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

6. Câu hỏi: Cử tri xã Đông Thới, huyện Cái Nước; xã Khánh Hòa, huyện U Minh; xã Trần Phán và xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi đề nghị tỉnh xem xét, nâng mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, vì hiện nay phụ cấp kinh phí hỗ trợ cho những người này quá thấp, không đảm bảo hoạt động.

Trả lời: Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và khả năng ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 quy định những người hoạt động không chuyên trách ấp, khóm hưởng theo hệ số mức 0,8 và 0,6; nếu kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách khác thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng bằng 20% mức phụ cấp hiện hưởng. Nếu có bằng chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thì được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,20 mức lương cơ sở. Ngoài ra, mỗi ấp, khóm còn được khoán kinh phí hoạt động 2.500.000 đồng/ấp, khóm/tháng.

Xét thấy mức phụ cấp nêu trên còn thấp nhưng phù hợp với quy định của Chính phủ và khả năng ngân sách của tỉnh, vì toàn tỉnh có 949 ấp, khóm, có trên 9.000 người hoạt động không chuyên trách, kinh phí chi trả hàng năm rất lớn. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ nghiên cứu, báo cáo xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ấp, khóm và mức khoán kinh phí cho ấp, khóm, khi khả năng ngân sách cho phép.

7. Câu hỏi: *Cử tri xã Khánh Tiến huyện U Minh:*

a) *Đề nghị Tỉnh sớm xem xét, phân bổ kinh phí để xây dựng trường mầm non Nguyễn Mai đạt chuẩn theo quy định.*

Trả lời: Việc đầu tư xây dựng trường mầm non Nguyễn Mai đạt chuẩn như đề nghị của cử tri xã Khánh Tiến, huyện U Minh là phù hợp. Theo phân cấp kinh phí đầu tư xây dựng trường mầm non thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện; tuy nhiên trong những năm qua, do ngân sách các huyện còn khó khăn nên ngân sách tỉnh cố gắng cân đối vốn để hỗ trợ các huyện, thành phố đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn trên địa bàn, riêng năm 2017 dự kiến sẽ hỗ trợ cho huyện U Minh 3,3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng trường học. Do vậy, cùng với nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và vốn cân đối ngân sách huyện, đề nghị UBND huyện U Minh cân đối nguồn vốn, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để đầu tư trường học đạt chuẩn theo phân cấp phù hợp với khả năng các nguồn vốn; trong đó có xem xét, ưu tiên đầu tư trường mầm non Nguyễn Mai như ý kiến phản ánh của cử tri.

b) *Đề nghị Tỉnh có giải pháp và phân bổ nguồn vốn đầu tư, chống sạt lở đê biển Tây đoạn Tiểu Dừa giáp xã Khánh Hội, huyện U Minh.*

Trả lời: Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) đang triển khai thi công khẩn cấp 2.100m (Kè khẩn cấp khu vực Bắc công Hương Mai đoạn 500m, Kè khẩn cấp khu vực công Tiểu Dừa dài 1.600m). Riêng đoạn từ Tiểu Dừa hướng về Bắc Hương Mai+1.460, dài 1.500m đã được chủ trương đầu tư, đang lập thủ tục hồ sơ trình phê duyệt để triển khai thực hiện trong mùa khô năm 2017.

c) *Hiện nay có 18 hộ dân (trong đó có 13 hộ tại khu tái định cư Vàm Hương Mai, thuộc ấp 7 xã Khánh Tiến và 05 hộ người dân tộc thiểu số tại khu tái định cư đồng bào dân tộc thuộc ấp 5 xã Khánh Tiến) đang phải sống trong điều kiện cơ sở hạ tầng thiếu thốn (không có điện, chưa có cầu qua sông,...) kiến nghị tỉnh xem xét, sớm có kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu để các hộ dân nói trên an tâm sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.*

Trả lời: Về 13 hộ dân Khu dân cư Hương Mai, ấp 7 xã Khánh Tiến thuộc Dự án khu tái định cư dân cư rừng phòng hộ biên Tây huyện U Minh đã được đầu tư hệ thống điện hạ thế, do phần kinh phí kéo điện từ đường dây hạ thế vào nhà dân không có trong dự án nên các hộ dân phải tự chi trả phần kinh phí này. Hiện nay, đa số bà con đã thực hiện kéo điện sinh hoạt chỉ còn một số hộ chưa kéo thuộc diện hộ nghèo, khó khăn. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo chính quyền địa phương và ngành điện lực khảo sát, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các hộ này. Riêng 5 hộ thuộc ấp 5 xã Khánh Tiến sống trong điều kiện thiếu điện và cầu qua sông, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát tình hình nêu trên, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm giúp bà con ổn định cuộc sống.

d) Kiến nghị tỉnh xem xét sớm thực hiện duy tu, sửa chữa cầu Nông Trường bắc qua kênh xáng Minh Hà nối liền ấp 7 và ấp 8 xã Khánh An, huyện U Minh. Hiện nay, mặt cầu đang bị xuống cấp nghiêm trọng (bong tróc hết phần nhựa trên mặt cầu, gây trơn trượt, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, gây tiếng ồn lớn), ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân khu vực này.

Trả lời: Trước năm 2014, cầu Nông Trường trên tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc, ĐT. 985B có mặt cầu bằng tôn, thảm bê tông nhựa nguội. Do lưu lượng phương tiện lưu thông qua cầu rất lớn, lớp bê tông nhựa nguội thường xuyên bị bong tróc, sửa chữa tốn kém và ảnh hưởng rất lớn đến lưu thông trên tuyến, nên Sở Giao thông vận tải đã cho thay thế mặt cầu bằng kết cấu thép mạ kẽm có hàn thép gân tạo nhám như hiện tại, đồng thời đã lắp đặt biển cảnh báo “đi chậm” ở hai bên đường dẫn vào cầu.

UBND tỉnh xin tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri và sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải sớm tìm giải pháp khắc phục nhược điểm tiếng ồn và mặt cầu trơn trượt như hiện nay để người dân điều khiển phương tiện lưu thông qua cầu được an toàn và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân khu vực này do tiếng ồn.

8. Câu hỏi: Cử tri xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi:

a) UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm đầu tư xây dựng đường ô tô liên xã từ xã Tân Trung đến xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Hiện nay, trên tuyến này, lộ bê tông bị hư hỏng nặng được duy tu, sửa chữa nhiều lần nhưng đến nay đã xuống cấp, gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân. Tuyến lộ này được xây dựng sẽ đấu nối với xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi và trở thành tuyến lộ liên huyện nối liền với xã Hàm Rồng huyện Năm Căn, đáp ứng nhu cầu giao thông và phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Trả lời: Việc đầu tư xây dựng tuyến đường phía Đông sông Bảy Háp từ xã Tân Trung đến xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi theo nội dung phản ánh của cử tri có vai trò quan trọng trong hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của huyện Đầm Dơi nói riêng và tỉnh Cà Mau nói chung. Thời gian qua, tỉnh đã huy động nguồn lực, trong đó có trình xin Trung ương hỗ trợ kinh phí đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận. Trước mắt, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đầm Dơi tiếp tục thực hiện duy tu, sửa chữa tuyến đường bê tông hiện hữu nhằm đảm bảo điều kiện

lưu thông và an toàn giao thông trên tuyến. Việc triển khai thực dự án đường ô tô theo ý kiến của cử tri sẽ được thực hiện khi cân đối, bố trí được nguồn vốn đầu tư.

b) UBND tỉnh xem xét, sửa đổi Quyết định 24/2014/QĐ-UBND, ngày 03/10/2014 về sên, vét đất, bùn cải tạo đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau, vì xét thấy không phù hợp; nếu cho cải tạo quanh năm thì tình trạng ô nhiễm làm cho tôm chết kéo dài, ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản. Yêu cầu tỉnh quy định cho cải tạo thời gian từ 30-45 ngày, bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 10 dương lịch hàng năm.

Trả lời: Quy định việc sên, vét bùn, đất, cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện, trong đó có Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014. Theo Quyết định này, thời gian thực hiện việc sên, vét đất bùn trong nuôi trồng thủy sản được quy định theo hướng mở, để vừa phát huy và nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng có liên quan; vừa đảm bảo tính chủ động trong lựa chọn thời điểm sên vét phù hợp với từng vùng, từng loại hình nuôi. Đồng thời quy định việc sên vét ao, đầm nuôi trồng thủy sản phải có khu vực bao chứa đất, không xả thải trực tiếp ra sông rạch, gây ô nhiễm môi trường, nhưng tình trạng này vẫn còn xảy ra như phản ánh của cử tri.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau; theo đó, có quy định đối với loại hình nuôi tôm quảng canh và quảng canh cải tiến khi sử dụng máy khoan, máy bơm hút bùn để sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản chỉ được thực hiện từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 dương lịch hàng năm.

Trên đây là Báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa IX. Ủy ban nhân dân tỉnh kính mong Quý vị đại biểu HĐND, các cấp chính quyền, đoàn thể khi tiếp xúc cử tri có thông báo, giải thích thêm để cử tri được biết. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, xin gửi đến Quý vị đại biểu HĐND, cùng toàn thể bà con cử tri trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đại biểu HĐND tỉnh (VIC);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh (VIC);
- HĐND, UBND huyện, thành phố (VIC);
- Báo, Đài, Cổng TTĐT tỉnh (tuyên truyền);
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- CV các khối (VIC);
- Lưu: VT, T_{2016/5/5/3}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hồng Quân